



รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านไฮ กพศ.11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน
1. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษามีธรรมาภิบาล	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 8,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : นายสมยศ จันทะพันธ์ ปีงบประมาณ 2563	-ผู้บริหารฯ ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 30 คน จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา	-รู้เข้าใจหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา -สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี การให้ความร่วมมือ -การศึกษาแหล่งเรียนรู้	-มีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมาภิบาล ความพึงพอใจในการ ดำเนินกิจกรรม ร้อยละ 80.00
2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา	-บูรณาการ ประสานงาน ติดต่อกับ ราชการ กิ่งบงค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนในกลุ่ม กพศ.11 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 และ อื่นๆ -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการฯ ผู้นำชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น -นิเทศ ติดตาม การพัฒนาประสิทธิภาพ ของกลุ่มงานบริหารในสถานศึกษา -รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา	-หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ในกลุ่ม กพศ.11 อบต.พืชมายเหนือ และอื่นๆ -กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ -ครูและบุคลากรในโรงเรียน -หัวหน้ากลุ่มงานฯ จำนวน ตลอดปีการศึกษา 2563	-การหลอมรวมบูรณาการ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดี ความโปร่งใสของสถานศึกษา -ประสิทธิภาพการบริหาร กลุ่มงานบริหารในสถานศึกษา	-ทุกภาคส่วนมีความ เข้าใจ มีปฏิสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน ประสานและให้ความ ร่วมมือ -กลุ่มงานบริหาร มีการขับเคลื่อน การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ ในระดับดี
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบในสถานศึกษา	-พัฒนาระบบและกลไก ตรวจสอบ กำกับดูแล ควบคุม การดำเนินงาน ของสถานศึกษา สร้างความโปร่งใส มีความเป็นธรรม -สร้างสรรคความร่วมมือกจากทุก ภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพในการ ป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ในสถานศึกษา -พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จริ่งจ้ง -ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง	-ผู้บริหารฯ ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 30 คน จำนวน ตลอดปีการศึกษา 2563	-รู้เข้าใจหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา -มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือของครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	-ส่งเสริมความ เข้มแข็ง ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ ในสถานศึกษา อยู่ในระดับดี

ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ปีงบประมาณ 2563		ผลการดำเนินงาน
4. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร นักเรียน ให้มี ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงาน	-ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการการเรียนรู้ -กำกับ ติดตาม การนิเทศการ ปฏิบัติงานของครู บุคลากร ในสถานศึกษา -การเยี่ยมชั้นเรียน	-ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน 120 คน จำนวน : ตลอดปีการศึกษา 2563	-รู้ เข้าใจการปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรมในองค์กร -สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีใน สถานศึกษา	รู้เข้าใจในเจตนารมณ์ การพัฒนาองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจใน ระดับดี